

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. กฟก.ทุ่มงบพัฒนาเกษตรกร
๒. เร่งพัฒนาเครื่องสำอางพารา ปัญหาราคายางตกต่ำ
๓. ดีเดย์ ๖ พ.ค.ประกันนาแล้ง-นาล่ม รัฐหนุน ๔๖๐ ส.ค.ม.ครอง ๑.๕ ล้านไร่
๔. ภาครัฐหนุนกักตุนอู่สวนยาง
๕. ตลาดกุ้งไทยแสนล้านป่วน ๒๘ จว.ชุกหุุดเลี้ยง/ตันทุนสูง – อิเหนาไล่ข่ม
๖. จัดงานกระบือไทยสู่อาเซียน
๗. ชวนนาขอรัฐตั้งกระทรวงการข้าว
๘. ทูตอียูชื่นชมไทยแก้ประมงผิดก.ม.เกษตรฯขงกรม. ๔ แผนปลดล็อก
๙. พาณิชย์บีแรงแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ
๑๐. สั่งคุมราคาซื้อขายปาล์มดิบ เกษตรกรอ่อนขอ ๕ บาท/กก.
๑๑. อ.ส.ย.สอบตกคุมบัพเฟอร์ฟันด์

หนังสือพิมพ์

- ข่าวสด
บ้านเมือง
ฐานเศรษฐกิจ
มติชน
สยามธุรกิจ
ข่าวสด
มติชน
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ
ฐานเศรษฐกิจ

กฟก.ทุ่มงบพัฒนาเกษตรกร

๒ กระทรวงเกษตรฯ - นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้มุ่งเน้นให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรและส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาความรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง จึงให้องค์กรเกษตรกรเสนอโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริงด้านเกษตรกรรมและที่เกี่ยวข้องในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยมอบให้สำนักงานสาขาจังหวัดเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรอย่างใกล้ชิด และคาดหวังว่าองค์กรที่ยังไม่เข้มแข็งจะเข้าถึงการสนับสนุนจาก กฟก. ได้อย่างเท่าเทียมกัน

นายวัชรพันธุ์กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีองค์กรเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนแล้วทั้งหมด 324 โครงการ จำนวนเงิน 9,717,300 บาท และอนุมัติไปแล้ว 201 โครงการ เป็นเงิน 6,030,000 บาท

โดยการอนุมัติเงินมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร 5 ระดับ ได้แก่ 1.สนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนแก่องค์กรเกษตรกรไม่เกิน 30,000 บาท โดยทดลองการดำเนินกิจกรรมด้านเกษตรกรรมร่วมกัน 2.สนับสนุนโครงการประเภทเงินกู้ยืมวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการผลิตขั้นพื้นฐานเพื่อการพึ่งพาตนเอง 3.สนับสนุนโครงการประเภทเงินกู้ยืมวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท เป็นโครงการในระดับการผลิตพื้นฐานอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างรายได้ 4.สนับสนุนโครงการประเภทเงินกู้ยืมวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เป็นโครงการในระดับการรวบรวมผลผลิต และ 5.สนับสนุนโครงการประเภทเงินกู้ยืมวงเงินเกินกว่า 5,000,000 บาทขึ้นไป เป็นโครงการเกษตรครบวงจรตามยุทธศาสตร์ของกองทุน

เร่งพัฒนาเครื่องสำอางยาพารา แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

6 /

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจากการสำรวจล่าสุดมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วประเทศราว 22 ล้านไร่ มากเป็นอันดับสองรองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่มูลค่าส่งออกของไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศจำนวนมหาศาลในแต่ละปี อย่างไรก็ตามในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคายางพาราได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลจะพยายามเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการพยุงราคาเพื่อรักษาเสถียรภาพแล้วก็ตาม ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนำยางพาราที่นำไปแปรรูปมีเพียง 12% หรือประมาณ 5 แสนตัน ในขณะที่ผลผลิตน้ำยางมีมากถึง 4.2 ล้านตัน ทำให้เกิดปัญหายางตันตลาด

ดร.พิเชฐ คุรุคงเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายร่วมกับวิสาหกิจยางพาราด้วยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ในการแปรรูปยางพารา และขณะนี้ทีมงาน



วิจัยหลายโครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที หนึ่งในนั้นคือการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเสริมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางมูลค่าสูงสู่เชิงพาณิชย์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากได้ศึกษาแล้วพบว่า เสริมซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารสกัด Hb สามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่มีเอกลักษณ์ผ่านการพิสูจน์ว่าไม่ก่ออาการระคายเคือง ตลอดจนได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครภายใต้ระบบมาตรฐานสากลและได้รับการตอบรับจากการทดลองจำหน่ายในท้องตลาดเป็นอย่างดี

รศ.วิชาสาสตรา กล่าวว่าการเปิดตัวสายสารสกัดในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างนวัตกรรมแปรรูปสารสกัดจากพืช มาเป็นนวัตกรรมความงามเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ การเชื่อมรอยต่อนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้เกิดความต้องการใช้ผลผลิตจากสวนยางในเส้นทางที่ไม่เคยมีมาก่อน และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลงานนี้ได้รับบรรจุอยู่ในบัญชีนวัตกรรมแล้ว

ด้าน ดร.นเรศ คำราชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) กล่าวว่า TCELS ได้ทำการศึกษาประเมินมูลค่าสารสกัดจากพืชซึ่งจากการสืบค้นไม่พบการจำหน่ายและราคาจำหน่ายสารสกัด Hb ที่สกัดจากยางพาราในระดับนานาชาติมาก่อนการประมาณราคาขายจึงได้จากต้นทุนการผลิต และเทียบกับราคาสารสกัดเครื่องสำอางจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอื่นๆ ในท้องตลาด โดยสารสกัด Hb นี้ มีจุดเด่นที่แตกต่างคือ มีองค์ประกอบของสารที่มีคุณค่าต่อผิวพรรณมากมายนับสิบชนิด ผลที่ได้จึงไม่เพียงช่วยให้หน้าใส ทั้งสุขภาพผิวจากที่วิจัยแล้ว ตลอดจนลดความมันและการอักเสบของผิวหนัง แต่ยังช่วยลดริ้วรอยอย่างเห็นได้ชัดด้วย สำหรับราคาที่จะจำหน่ายนั้นอยู่ที่โลกัมละ 45,000 บาท โดยขณะนี้บริษัทที่ใช้สารสกัด Hb จำนวน 1 บริษัท อยู่ระหว่างการเจรจาอีก 1 บริษัท

ประเทศไทยมียอดขายเครื่องสำอางในประเทศสูงถึง 120,000 ล้านบาท และยังครองตลาดเครื่องสำอางของกลุ่มประเทศอาเซียนในลำดับต้นๆ จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะเปิดทางเลือกให้บริษัทยาในประเทศไทยนำสารสกัด Hb นี้ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเป็นแบรนด์ของตัวเองได้หลากหลาย นับเป็นการขยับชีวิตยางพาราไทย ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อความงาม ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างครบวงจรอีกด้วย ผอ.TCELS กล่าว

ดร.นเรศ กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแล้ว ทางโครงการจะรับซื้อน้ำยางสดในราคาที่สูงกว่าราคาในท้องตลาด 10% เพื่อนำมาใช้ผลิตสารสกัดโดยสัดส่วนการใช้ยางสด 300 ลิตร ผลิตสารสกัดได้ 1.44 กิโลกรัมและเพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของเอกชน และกลุ่ม SMEs รวมถึงตลาดต่างประเทศในอนาคต จำเป็นต้องขยายฐานการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับความต้องการ TCELS จึงมีโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดโรงงานผลิตสารสกัดใน 2 ระดับ คือโรงงาน SME ที่อยู่ใกล้สวนยางพารา สำหรับผลิตเครื่องสำอาง และโรงงานได้มาตรฐาน GMP/PICs ทั้งนี้ ในระยะต่อไป TCELS ได้จัดเตรียมแผนศึกษาความเป็นไปได้ที่จะกระจายการผลิตส่งสู่ท้องถิ่นซึ่งมีการปลูกยางพาราในภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาค เพื่อทันต่อความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ดร.นเรศ กล่าวว่า ขณะนี้ TCELS ได้จัดสิทธิบัตรแล้วใน 4 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ จีน และอินโดนีเซีย และกำลังรอรับสิทธิบัตรจาก อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีโอกาสในท้องตลาดสูงทั้งนี้ นอกเหนือจากการผลิตสารสกัด Hb เพื่อผิวพรรณแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่มีมูลค่าและความต้องการในตลาดสูงอีกมากมายหลายชนิด สำหรับผลิตภัณฑ์ได้ไม่เชิงอยู่ระหว่างการผลิตประสิทธิภาพ คาดว่าจะสามารถเปิดตัวออกสู่ตลาดได้ในเร็วๆ นี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุงผมและหนังศีรษะ

ตีเตย์ 6 พ.ค.ประกันนาแล้ง-นาล่ม รัฐหนุน460 ล.คุ้มครอง1.5ล้านไร่

ชวานาเฮ! เริ่มขายประกันนาแล้ง-นาล่ม ตีเตย์ 6 พ.ค. 58 นี้ สมาคมวินาศฯ มั่นใจทั้งปีงบอุดหนุน 460 ล้านบาท เพียงพอคุ้มครอง 1.5 ล้านไร่ เผย "เริ่มโครงการเร็วขึ้น 2 เดือนและ ริ อินชัวร์ ลดค่าเบี้ยอีก 5%" จูงใจเกษตรกรตัดสินใจง่าย /คาด 3 ปียอดซื้อแตะ 5 ล้านไร่จากทั่วประเทศกว่า 60 ล้านไร่

นายอานนท์ ว่างสุ นายสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยต่อ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงโครงการประกันภัยพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ฤดูกาลผลิต 2558/59 ว่า ขณะนี้โครงการคืบหน้าไปมากหลังที่

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และอนุมัติวงเงินอุดหนุนเกษตรกรจำนวน 460 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพียงพอในการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกรกว่า 1.5 ล้านไร่จาก 5 โซนพื้นที่รับประกัน หากเกิดความเสียหายจากน้ำท่วม ภัยแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บและไฟไหม้ โดยได้รับชดเชยไร่ละ 1.11 พันบาท ส่วนภัยจากศัตรูพืชและโรคระบาดจ่ายชดเชยไร่ละ 555 บาท

ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าว สมาคม

จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วประเทศรับทราบถึงการเริ่มเปิดขายกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ซึ่งระยะเวลาที่เปิดขายเร็วขึ้นจากปี 2557 เดิมจะเริ่มโครงการดังกล่าวเดือนสิงหาคม-กันยายน อีกทั้งบริษัทประกันภัยต่อ(ริ อินชัวร์) มีการปรับลดค่าเบี้ยประกันให้เท่ากันทุกพื้นที่คือ 5% จึงน่าจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้เกษตรกรตัดสินใจซื้อประกันภัยได้ง่ายขึ้น

"ปีนี้นั่นใจว่าจะมียอดซื้อประกันภัยเป็นไปตามเป้า 1.5 ล้านไร่ ส่วนหนึ่งเพราะเริ่มโครงการเร็วขึ้นถึง 2 เดือน, ตัดข้อจำกัด เช่น ระยะเวลารอดคอย 45 วัน ซึ่งทำให้ปีที่แล้วต้องคืนเบี้ยให้ชาวนาถึง 20% และเหลืองบอุดหนุนคืนรัฐบาล 200 ล้านบาท อีกทั้งตามแผน 3 ปี(58-60) คาดว่าเกษตรกรจะซื้อประกันเพิ่มถึง 5 ล้านไร่จากพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศกว่า 60 ล้านไร่"

ภาครัฐนัดถกแผนอ่วมสวนยาง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า ภาครัฐ เกษตรกร และสภาเกษตรกรจะร่วมหารือเพื่อหาข้อสรุปแผนการผลิตและการตลาดยางพาราปี 2558/59 ก่อนจะเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณสนับสนุนมาตรการบริหารจัดการอุปทานและอุปสงค์ หลังจากที่ภาครัฐได้ประเมินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายางแล้วสามารถที่ตันราคาให้แตะกิโลกรัม (กก.) ละ 65 บาทได้ แต่ชาวสวนยางยังไม่พอใจกับการพยุงราคาของมูลภัณฑ์ฯ โดยให้เหตุผลว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลสนับสนุนโครงการไม่ถึงมือเกษตรกรตัวจริง

แหล่งข่าวกล่าวว่า อย่างไรก็ตามจากการหารือผ่านสภาเกษตรกรเมื่อวันที่ 30

เมษายน ได้ข้อสรุปตรงกันว่าต้องการให้รัฐบาลอุดหนุนส่วนต่างราคายางพารา 70 บาท/กก. เช่น หากราคายางในตลาด 55 บาท ก็เท่ากับว่ารัฐต้องจ่ายส่วนต่าง 15 บาท/กก. ซึ่งการอุดหนุนเงินส่วนต่างครั้งนี้ จะเลือกช่วยเหลือเฉพาะรายย่อย โดยทาง กนย.จะเป็นผู้กำหนดว่าจะต้องมีสวนยางไม่เกิน 15 ไร่/ครัวเรือน ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 5.13 ครัวเรือน หรือ 25 ไร่/ครัวเรือน ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 6.84 ครัวเรือน

“การหารือในสัปดาห์หน้าจะหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะใช้โครงการมูลภัณฑ์กันชนต่อหรือไม่ หรือจะใช้เฉพาะมาตรการอุดหนุนราคาส่วนต่าง หรือจะใช้ 2 มาตรการร่วมกัน แต่กระทรวงเกษตรในฐานะภาครัฐจะนำทุกข้อเสนอเข้าที่ประชุม กนย.ให้เคาะว่าการบริหารจัดการปริมาณและราคายางพาราปี 2558/59 จะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม” แหล่งข่าวกล่าว

ตลาดกุ้งไทยแสนล้านป่วน!

1,10 28 จว. ขู่หยุดเลี้ยง/ตันทุนสูง-อิเหนาไล่ขย่ม

เกษตรกร 28 จังหวัด ขู่หยุดลงกุ้ง หลัง
ประสบปัญหาการรับซื้อหน้าบ่อตกฮวบ 100
ตัว/105 บาท ในขณะที่ต้นทุนการผลิต
100 ตัว/114 บาท รวมผลทั่วประเทศ
ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือด่วน ด้าน
ผู้ส่งออกถอยตลาดอียูหลังเจอภาษีจี
เอสพีทำราคาสู้คู่แข่งไม่ไหว ยอดขาย
หดจากแสนล้านเหลือแค่ 6 หมื่นล้าน
เสียแชมป์ให้อิเหนา วังวนหาคตลาด
ใหม่ลุย “จีน-รัสเซีย” หวังเพิ่มยอด
กลับมาทวงบัลลังก์คืน **หน้า 10 ▶**

ตลาดส่งออกกุ้งไทย

ประเทศ	(ม.ค.-ธ.ค.2556)	(ม.ค.-มี.ค.2557)
สหรัฐอเมริกา	842.48	115.68
ญี่ปุ่น	590.01	97.17
สหราชอาณาจักร	159.24	23.61
แคนาดา	102.55	15.58
เยอรมนี	82.68	14.52

ข้อมูลจากกรมการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม
การส่งออกกุ้งไทยตามไตรมาส



ตลาดกุ้งไทย

อุตสาหกรรมกุ้งไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงวิกฤติมา 2-3 ปี โดยเฉพาะช่วงต้นปีที่สหภาพยุโรปได้ประกาศตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ ภาษีจีเอสพี จากเดิมที่เสียภาษี

นำเข้าประเทศกลุ่มยุโรป 4% ต้องเสียสูงถึง 20% ทำให้ผู้ส่งออกกุ้งไทยต้องขายกุ้งให้อยู่ในราคาถูกลง เช่นเคยก็โลกรั่มละ 100 บาท ก็ต้องปรับลดเหลือแค่ 80% เพื่อให้ผู้นำเข้ายุโรปบวกภาษีแล้วยังตั้งราคาขายสู้คู่แข่งได้ในที่สุดบรรดากลุ่มผู้ส่งออกกุ้งก็เริ่มถอนสินค้าออกจากตลาดอียู ไปแสวงหาตลาดใหม่ๆอย่างญี่ปุ่น จีน หรือแม้กระทั่งรัสเซีย

ความวุ่นวายไม่ทันหาย ความความเข้ามาแทรก ค่าเงินบาทไทยที่แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง เป็นอีกหนึ่งแรงเหวี่ยงให้อุตสาหกรรมกุ้งชวเนซเมื่อสินค้าที่ขายได้มาทอนเป็นเงินบาทแล้วได้น้อยกว่าที่เคยได้ ส่งผลให้ยังขาดทุนหนักเข้าไปอีก ในขณะที่โรคกุ้งตายด่วนหรือโรคอีเอ็มเอสก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตก ส่งผลให้ยอดการส่งออกกุ้งไทยที่เคยส่งออกได้เป็นอันดับ 1 ของโลกถูกอินโดนีเซียแซงหน้าไป ยอดการส่งออกถดถอยลงเรื่อยๆ จากเคยส่งออกได้เฉลี่ย 3 แสนตันต่อปี ในปีที่ผ่านมาส่งออกได้เพียง 1.6 แสนตัน หรือมีมูลค่าประมาณ 6 หมื่นล้านบาท

ความเดือดร้อนดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงทั่วประเทศ สมาคม ชมรม กลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง และส่วนเกี่ยวข้องจังหวัดต่างๆ 28 จังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้ง รวบรวมรายชื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่กรุงเทพมหานคร บรรจง นิสมาวณิชย์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย พาเกษตรกรและผู้ประกอบการยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุด ก่อนที่อุตสาหกรรมกุ้งไทยจะพังทั้งระบบ

ประธานสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย กล่าวกับ "สยามธุรกิจ" ว่า ความเดือดร้อนครั้งนี้นับได้ว่าหนัก

สาหัสและต้องได้รับการช่วยเหลือทันที อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ควรได้รับคำตอบ โดยเฉพาะการเพิ่มราคารับซื้อกุ้งหน้าบ่อที่ปัจจุบันราคา 100 ตัว 105 บาท แต่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรคือ 114 บาท เท่ากับว่าราคาขายต่ำกว่าราคาทุน รัฐบาลควรกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ 120 บาทต่อกุ้ง 100 ตัว เพื่อให้เกษตรกรพออยู่ได้ หากไม่ได้ราคานี้เชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะไม่มีเกษตรกรใน 28 จังหวัดลงกุ้งชุดใหม่ เพราะเสี่ยงไปก็ขาดทุน และถ้าไม่มีการลงกุ้งในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งถือเป็นฤดูลงกุ้งรับหน้าฝนที่กำลังจะมา ตลาดกุ้งจะปั่นป่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่มีกุ้งออกสู่ตลาด หรือมีก็น้อยมาก

"กุ้งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทย เคยทำรายได้นับแสนล้านบาทต่อปี เราเคยส่งออกได้เป็นเบอร์ 1 ของโลก แต่วันนี้เราหล่นจากแชมป์ และกำลังถดถอยไปเรื่อยๆ เพราะเกษตรกรไม่มีแรงบันดาลใจในการเลี้ยง เนื่องจากเสี่ยงไปก็ขาดทุน ถ้าเกษตรกรหยุดเลี้ยงปัญหาก็คงบานปลายไปสู่อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับกุ้ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าอาหารกุ้ง ห้างเย็น ผู้ส่งออก ฯลฯ"

เมื่อสอบถามประเด็นที่ต้องการให้รัฐช่วยเหลือเร่งด่วนนอกจากการปรับราคารับซื้อหน้าบ่อแล้วก็คือการให้สถาบันการเงินยัดหนี้ยื่นออกไปก่อน ซึ่งวันนี้พอสถาบันการเงินรู้ว่าอุตสาหกรรมกุ้งมีปัญหา ก็เร่งรัดสินเชื่อเพราะกลัวหนี้สูญ จากเคยผ่อนผันให้เครดิต 120 วันก็ลดเหลือเพียง 90 วัน เป็นต้น

เมื่อมองไปยังตัวเลขการส่งออกกุ้งไทยในปี 2558 ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่สดใสตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง โดยเป้าหมายการส่งออกสินค้ากุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป (ไม่รวมกุ้งกระป๋อง) ปี 58 ของไทย คาดว่าจะ

มีมูลค่า 1,948.05 ล้านเหรียญ หรือ ขยายตัว 5% แต่การส่งออกในช่วง 2 เดือนแรก (ม.ค.-ก.พ.58) ลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กล่าวว่า "สินค้ากุ้งไทยมีคุณภาพและกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ แม้ว่าช่วง 2 ปี จะประสบปัญหาผลผลิตลดลง การขาดแคลนแรงงาน และอื่นๆ หากสนับสนุนให้มีการแปรรูป ส่งเสริมความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ การขยายตลาด และการจัดระเบียบผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานด้านสถานที่แปรรูปสัตว์น้ำ คาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น โดยตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร แคนาดา และเกาหลีได้รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 84% ตลาดอื่นที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ เวียดนาม 322% แอฟริกาใต้ 299% รัสเซีย 112% อิตาลี 111% และมาเลเซีย 70%"

สมศักดิ์ ปณีตธยาชัย นายกสมาคมกุ้งไทย ยอมรับว่าปัญหาใหญ่ที่กุ้งไทยกำลังเผชิญคือปัญหาแรงงานตามที่สหรัฐฯ ได้ลดความน่าเชื่อถือกรณีปัญหาการค้ามนุษย์ (TIP Report) โดยจัดให้ไทยอยู่ในระดับ-tier 3 ซึ่งรัฐบาลควรดำเนินการให้สหรัฐฯ ถอดถอนกุ้งออกมาจากบัญชีดังกล่าว หรือปัญหา IUU ที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองกับไทยที่พ่วงกุ้งเข้าไปด้วยจากการใช้ปลาปนเป็นวัตถุดิบอาหารกุ้ง ซึ่งปลาปนเหล่านี้มีการใช้ปลาจากเรือผิดกฎหมายมาผลิต ประมาณ 10-12% ดังนั้นกรมประมงจะต้องรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้ไทยได้ใบแดง

จัดงานกระบือไทยสู่อาเซียน

มหาสารคาม - นายชยาวุธ จันทร ผวจ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ปี พ.ศ.2558 จ.มหาสารคาม ครบรอบ 150 ปี การก่อตั้งเมือง ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน กระบือไทย สู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.นี้ ที่สนามหน้าอาคาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ความรู้ การปรับปรุงสายพันธุ์และการอนุรักษ์พันธุ์กระบือไทย เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558

ด้านนายปราโมทย์ ศรีธรรม ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่า กิจกรรมในงานนอกจากการจัดนิทรรศการความรู้และผลงานด้านวิชาการแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ การแสดงความสามารถของกระบือ โดยมีการนำกระบือที่เป็นแชมป์กระบือเงินล้านจากทั่วประเทศมาจัดแสดงให้ชม การประกวดกระบืองาม โคนี้อูกลม รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า

ชานาขอรัฐตั้งกระทรวงการข้าว

๑๐ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมแมนเท่นพาร์ตริสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ ณ ออยุธยา รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนา 43 ปีวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยมีผู้นำกลุ่มเกษตรกรจากทั่วประเทศกว่า 400 คนเข้าร่วม หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือต่อนายปิติพงศ์ผ่านไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เสนอให้ก่อตั้งกระทรวงการข้าว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องชาวนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายอุบลศักดิ์กล่าวว่า ปัจจุบันการช่วยเหลือชาวนาแต่ละกระทรวงขาดการเชื่อมโยง โดยกระทรวงเกษตรมีหน้าที่ผลิต กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่แปรรูป ส่วนกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ค้าขาย จึงไม่สามารถแก้ปัญหาของชาวนาได้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เกษตรกรชาวนาทั่วประเทศจึงเห็นว่าการจัดตั้งกระทรวงการข้าวขึ้นจะทำให้สามารถแก้ปัญหาของชาวนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทูตอียูชื่นชมไทยแก้ประมงผิดก.ม. เกษตรฯชงกรม.4แผนปลดล็อก

ทูตอียูชื่นชมไทยแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ย้ำเดินทางถูกทางแล้ว พร้อมชี้แจงสำนักงานใหญ่อียูและชาติสมาชิกเข้าใจเกษตรฯเสนอแผนทำงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดันออกกฎหมายลูก เข้าครม.เศรษฐกิจ 6 พ.ค.นี้ ก่อนอียูเข้ามาประเมินผล 10 พ.ค. เชื่อไทยหลุดพ้น"ใบแดง"ในอีก 6 เดือน

หลังจากสหภาพยุโรป(อียู)ได้ประกาศให้ใบเหลืองกับประเทศไทยการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่เป็นไปตาม



สร.สร里昂 แก้วกำเนิด

กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม (IUU) พล.ต.สร里昂 แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเมื่อวันทีพ.ค.ที่ผ่านมา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เชิญทูตสหภาพยุโรป (อียู) เข้ารับฟังแนวทางและความคืบหน้าการแก้ปัญหาของไทย

"ทูตอียูแสดงความชื่นชมมาก และย้ำว่าไทยแก้ปัญหาถูกทางแล้ว รวมทั้งจะนำข้อมูล

อ่านต่อหน้า > 4

ทูตอียู

การปฏิบัติของไทย สื่อสารไปยังสำนักงานใหญ่อียู และทุกเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอียูอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เห็นความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทย” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

4แนวทางแก้ปัญหาประมงไทย

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวว่า การแก้ปัญหาของไทย ประกอบด้วย 1.การเดินทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน ชาติความชัดเจน และบทลงโทษที่เป็นสากล 2.การทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ และ NGOs ในภาคประมงให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 3. การออกปฏิบัติการอย่างเป็นทางการแล้วของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ตรวจทุกท่าเรือ และทุกลำเรือพร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ รวมทั้ง จะทำงานร่วมกับอียูที่จะเดินทางเข้ามาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทย จำนวน 2 คณะในเดือนนี้

“พล.อ.ประวิตร ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญหลายกรณีต่อทูตอียูยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่า เรายังมีปัญหากฎหมายหลายจุด ที่ต้องดำเนินการแก้ไข รัฐบาลไทยมุ่งมั่นเต็มที่ ที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จริงใจ และทำอย่างรอบคอบ เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ต้องการดำเนินการแบบสูบนาน้ำปะจุมก และเชื่อว่า ทุกประเทศจะเห็นความตั้งใจจริงของไทย ขณะที่ทูตอียูยืนยันว่าอียู จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดจริงจัง และสร้างสรรค์ โดยเคารพในอำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศไทย”

พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

ในส่วนของการคุ้มครองรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่อง IUU พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เฝงลงนามเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แต่ขอทำความเข้าใจว่า มาตรา 44 มีโทษครอบจักรวาล ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก้าวล่วง กระบวนการทางกฎหมาย หรือกฎหมายที่มีอยู่ เป็นการใช้เพื่อช่วยให้สามารถออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยให้เร่งจัดตั้งศปมผ. ได้ทันที

โดยมีผ.บ.ตร.เป็นหัวหน้าทีม และให้อำนาจสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของไทย เพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงและเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง เพื่อยกระดับภาคประมงไทยให้ได้ตามมาตรฐานอียูเรื่อง IUU ทั้งนี้ หัวหน้าศปมผ. จะ รายงานผลการดำเนินงานตรงต่อท่านนายกรัฐมนตรี

“ประวิตร”สั่งทรม.คุมเข้มเรือประมง

ด้านพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นวันแรกที่จะให้อำนาจกองทัพเรือ ตามประกาศของคสช. ในการตรวจสอบเรือประมงก่อนที่จะออกจับปลาโดยเรือทุกลำต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากล คือติดตั้งเครื่องติดตาม (VMH) มีเอกสารแสดงแรงงานในเรือประมงอย่างถูกต้อง รวมทั้งตรวจสอบไม่ให้มีเครื่องมือประมงผิดกฎหมายในเรือ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องสามารถยับยั้งไม่ให้เรือประมงออกจับปลาได้

ในส่วนของกฎหมาย พ.ร.บ.ประมงฉบับใหม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รอให้มีผลบังคับใช้ใน 60 วัน ระหว่างนี้ได้ให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ พิจารณาว่าจะออกกฎหมายลูกเพิ่มหรือไม่ ถ้าจำเป็นที่ต้องออกกฎหมายเร่งด่วนก็ให้เสนอออกพระราชกำหนดเพื่ออุดช่องโหว่ของกฎหมาย

เกษตรฯ ชงครม. แยกแก้ IUU

นายปิติพงศ์ พิษณุ ฒ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สืบต่าคำที่หน้าจะเร่งแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) เพื่อให้ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการให้กับอียู และเกิดความชัดเจน ก่อนที่อียูจะเข้ามาประเมินผล IUU วันที่ 10 พ.ค. ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร โดยแผนการทำงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำเข้าหารือกับกรม เศรษฐกิจ วันที่ 6 พ.ค. นี้ ก่อนเสนอครม. ชุดใหญ่ วันที่ 7 พ.ค. เพื่อให้เกิดข้อสรุปร่วมกัน “เรื่องนี้จำเป็นต้องเสนอที่ประชุมครม. ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพราะการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหา IUU มีบางหน่วยงานต้องใช้งบประมาณดำเนินการ”

ต้นแบบทางปลอดลือกใบเหลือง

สิ่งที่ต้องเร่งเสนอครม. ประกอบด้วย 1. การออกกฎหมายลูก เพื่อบรรจุคำนิยามของกฎหมายว่า เพื่อแก้ปัญหา IUU เข้าไป คือเพื่อเป็นการแก้ไขกรอบกฎหมายให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับกฎระเบียบในระดับสากล และระดับภูมิภาค เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมง ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทำประมง IUU จำนวน 18 ฉบับ 2. ต้องสรุปว่าจะออกเป็นพระราชบัญญัติการแก้ไขปัญหา หรือ พระราชกำหนด เพื่อการแก้ปัญหา IUU ที่ต้องเร่งดำเนินการให้เร็ว เพื่อให้ไทยหลุดพ้นจากการได้ “ใบแดง” ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

3. การปรับปรุงแผนระดับชาติในการป้องกัน ขจัด และยับยั้งการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ NPOA-IUU พ.ศ. 2558- 2562 มีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ชาวประมง และแพปลา และ 4. แผนการแก้ปัญหา IUU และระยะเวลาเพื่อให้อียูเห็นกรอบการทำงานของไทย

“กฎหมายลูกต้องให้เสร็จภายใน 2 เดือน การแก้กฎหมายมีความสำคัญมาก การจะนำกฎหมายสากลมาบรรจุในกฎหมายเป็นเรื่องที่ต้องรอบคอบ ต้องหารือว่าการใช้มาตรา 44 จะครอบคลุมการทำงานในแง่ต่างๆ เพื่อให้การแก้ปัญหา IUU ให้ลุล่วงโดยดีหรือไม่อย่างไร เรื่องนี้ต้องหารือกับนักกฎหมายนายปิติพงศ์ กล่าว

จีผู้ประกอบการเร่งขึ้นทะเบียน

ขณะที่ พล.ต. อินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปทักท้วงเรื่ององค์การสะพานปลา จังหวัดภูเก็ต วานนี้ (2พ.ค.) เพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา พล.ต.อินทรัตน์ กล่าวว่าการแก้ปัญหาจากกรณี “ใบเหลือง” ของอียู รัฐบาลให้ความสำคัญการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ถือเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลที่ผ่านมกรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบได้มีการวางแผนในการแก้ปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจถึงการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการประมง เร่งนำเรือเข้าจดทะเบียนเรือประมง และใบอนุญาตทำการประมงให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การถอดใบเหลืองของประเทศไทยจากอียูให้ได้ภายใน 6 เดือน

“พาณิชย์” บีแรงแก้ปัญหาหาคาปาล์มตกต่ำ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ร่วมกับ โรงงานสกัด โรงกลั่น และตัวแทนเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาคาปาล์มตกต่ำ ว่า กระทรวงจะออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดราคาแนะนำซื้อผลปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท และเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นทุก 1% ราคาจะเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ และกำหนดราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่ กก.ละ 25 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้ได้ผ่อนผันให้มีการรับซื้อผลปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% ได้ โดยเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 16% ต้องซื้อที่ กก.ละ 3.75 บาท และ 15% กก.ละ 3.50 บาท ซึ่งจะผ่อนผันเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นจะกำหนดให้รับซื้อผลปาล์มสดที่ 17% หรือสูงกว่าเพียงอย่างเดียว โดยจะออกประกาศกกร. กำหนดราคารับซื้อต่อไป และจะถือเป็นกฎหมาย ใครจะไม่ทำไม่ได้ จะมีโทษตามที่กำหนด

“ช่วงเปลี่ยนผ่าน จะผ่อนผันให้เกษตรกรขายผลปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% ได้อีก 3 เดือน ถ้าพ้น 3 เดือนไปแล้วจะห้ามซื้อ โรงงานสกัด โรงกลั่นจะซื้อผลปาล์มสดที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% ไม่ได้ ใครซื้อผิดกฎหมาย มีโทษ ส่วนเกษตรกรเอามาขาย ก็จะขายไม่ได้ เพราะไม่มีใครซื้อ”

ส่งคูปองราคาซื้อขายปาล์มดิบ เกษตรกรอ่อนขอ5บาท/กก.

๕ พาณิชย์เตรียมออกกฎเข้ม หลัง 3 เดือนนับจากนี้ห้ามซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบเปอร์เซ็นต์ให้น้ำมันต่ำกว่า 17% ขณะช่วงผ่อนผันสั่ง คน.ออกประกาศราคาแนะนำ น้ำมันปาล์ม 17% ต้องได้ 4 บาท/กก. ส่วนเกินหรือต่ำกว่าลดหลั่นตามลำดับ “อำนาจ” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรแลกราคาสูง สร้างความยั่งยืนระยะยาว ด้านเกษตรกรยอมรับสภาพ อ่อนอยากได้ 5 บาท/กก.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(พณ.) เปิดเผยมว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด (30 เม.ย.) เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด และราคาตกต่ำ ได้มีมติปรับโครงสร้างราคาปาล์มทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหา ราคาปาล์มระยะยาว โดยเตรียมประกาศห้ามซื้อขายปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% โดยเด็ดขาด แต่ในช่วง 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2558 ยังสามารถรับซื้อได้ในเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ต่ำกว่า 17% ได้แต่หลังจากผ่านพ้นเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่มีการรับซื้อปาล์มที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% โดยเด็ดขาด ซึ่งในช่วงผ่อนผัน 3 เดือนนี้กรมการค้าภายใน (คน.) จะออกประกาศราคาแนะนำรับซื้อผลปาล์มสด เช่นกรณีที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง



กว่า 17% จะรับซื้อที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม โดยทุกเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจะได้ราคาสูงขึ้น 30 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ในทางกลับกัน หากเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่า 17% จะมีราคาซื้อถูกต่อกิโลกรัมละ 25 สตางค์ และจะรับซื้อต่ำสุดที่ 15% ซึ่งมาตรการนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุม

คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือ กกร. พิจารณาในสัปดาห์หน้าเพื่อออกประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ด้านนายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ 18.26% ดังนั้นเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ต่ำกว่า 17% มีปริมาณไม่มากนัก เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ภายใน 3 เดือน โดยหากนี้ไปผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะต้องเน้นการสร้างคุณภาพสินค้ามาแลกกับราคาซื้อ-ขายที่สูงขึ้น ซึ่งโรงงานที่รับซื้อจะไม่ลำบากใจ และแนวทางนี้เป็นการแก้ไขปัญหาปาล์มอย่างยั่งยืนโดยจากการสำรวจพื้นที่ปลูกปาล์มทั่วประเทศ มีอยู่ 43 ล้านไร่ ผลิตเป็น

น้ำมันปาล์มได้ 13 ล้านตันต่อปี

ขณะที่นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า แนวทางเบื้องต้นที่คณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมัน และน้ำมันปาล์มด้านการตลาดมีมติออกมานั้น ก็นำพอในระดับหนึ่งซึ่งเกษตรกรก็คงทำอะไรมากไม่ได้ เพราะที่จริงแล้วเกษตรกรต้องการราคาที่ 5 บาทต่อกิโลกรัม แต่ในเมื่อมีมติออกมาเช่นนี้ก็คงต้องรับไปก่อน ถ้ามว่าเกษตรกรพอใจหรือไม่ก็คงไม่พอใจเพราะยังขาดทุนอยู่

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เผยถึง ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศอยู่ที่เดือนละ 1.50 แสนตัน แบ่งเป็นเพื่อการอุตสาหกรรมและบริโภค ปริมาณ 8 หมื่นตัน และใช้เป็นพลังงาน (บี 7) ปริมาณ 7 หมื่นตัน ทั้งนี้จากการตรวจสอบน้ำมันปาล์มดิบทั่วประเทศรวม 4 ครั้งของปีนี้ โดยกรมการค้าภายใน ล่าสุดในการตรวจสอบครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 เมษายน มีปริมาณ 2.57 แสนตัน

ขณะที่ราคาผลปาล์มดิบ ณ วันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา ลดต่ำลงเหลือกิโลกรัมละ 4-4.20 บาท จากเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.96 บาทในเดือนมีนาคม เนื่องจากภาวะแห้งแล้ง สภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานและมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่ส่งผลให้ผลปาล์มมีลักษณะสุกเทียมและสุกเร็วกว่าปกติทำให้ได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพต่ำ เปอร์เซ็นต์น้ำมันน้อย ประกอบกับเกษตรกรเร่งตัดผลปาล์มออกมาจำหน่ายเพราะเกรงว่าจะได้รับความเสียหายจากฝนที่ตกหนัก ทำให้มีผลปาล์มออกสู่ตลาดมากเกินไปที่โรงงานในพื้นที่จะรองรับได้ในแต่ละวัน

อ.ส.ย.สอบตกคุมบัพเฟอร์ฟันด์

ตรวจพบ 3 ด้านปัญหาข้อ/ยื่น 'ปีติพงศ์' ฟันต่อ

กรรมการตรวจสอบบัพเฟอร์ฟันด์ ประเมินผล "อ.ส.ย." สอบตก ร่อนหนังสือถึง "ปีติพงศ์" ฟันต่อ ชี้บริหารจัดการแย่มาก ปล่อยให้ขาดดุลงบประมาณ ขาดการสื่อสารทำให้เข้าใจผิด เปลี่ยนบทบาทจาก ชื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย กลายเป็นดำเนินการแทรกแซงราคาขาย แทนจึงเป็นเหตุให้ยางทะลัก เสนอรอบใหม่เปิดกรีดเดือนพ.ค.ให้ชดเชย รายได้โดยตรงแก่เกษตรกร

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธาน คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเกษตร ใน คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และ บริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกัญชงหรือ บัพเฟอร์ฟันด์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ยาง เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงผล การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อ

เท็จจริงฯ ครั้งที่ 2/2558 (29 เม.ย. 58) ที่ มีนายจิรัชย์ มูลทองโร่ย หัวหน้าผู้ตรวจ ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ผลสรุปการตรวจสอบ และได้รายงาน ต่อนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. พบมีประเด็นปัญหาด้านการ บริหารจัดการของ องค์การสวนยาง

(อ.ส.ย.) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการดังกล่าว ที่ไม่สามารถบริหารจัดการกับปริมาณยาง ของโครงการเป็นจำนวนมากได้ โดยเฉพาะประเด็นการจัดหาสถานที่ หรือ โกดังเก็บยาง การจ้างรถควั่นและอัดก้อน ยางแผ่น ขาดการประสานงานที่เหมาะสมในการขนย้ายและระบายยางออกจาก ตลาดกลางและตลาดเครือข่ายไปยัง โรงงาน และการขนย้ายยางที่ผลิตเสร็จ แล้วจากโรงงานไปยังโกดังเก็บยางทำให้ การขนย้ายล่าช้า เกิดปัญหายางคงค้างที่ ตลาดกลางและตลาดเครือข่ายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การชำระเงินล่าช้า ทำให้ผู้ ประกอบการไม่ยินดีที่จะรับงานกับ อ.ส.ย. ต่อไป และปัญหาดังกล่าวนี้อาจให้ เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นของโครงการด้วย

2. พบว่าการดำเนินการบริหาร โครงการที่กำหนดให้มีการรับซื้อยางและ

ชายยางหมุนเวียนกันโดยต่อเนื่อง (ซื้อ
มา-ขายไป) อันเป็นวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน แต่การ
ดำเนินการของ อ.ส.ย. มิได้ดำเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมี
การรับซื้ออย่างไม่เป็นไปตามแผนงานที่
กำหนดไว้ ก่อให้เกิดยงค้างสต็อกจำนวน
มาก ส่งผลกระทบต่อการบริหารเงินและ
บริหารการจัดการอีกในหลายลักษณะ เช่น
ค้างค่าขนส่ง สถานที่เก็บยาง และเพิ่ม
ต้นทุนในการจัดเก็บ เป็นต้น

3. พบว่าขาดการประชาสัมพันธ์
การดำเนินโครงการอย่างทั่วถึงทำให้เกิด
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากวัตถุประสงค์
โครงการ ที่เป็นการสร้างมูลค่ากันชน
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง กลายเป็น
การดำเนินการในลักษณะแทรกแซง
ราคายาง อย่างไรก็ตามการดำเนินงานตาม



โครงการมีการบริหารจัดการไม่ได้กระจาย
ในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงจุดรับซื้อ
มีจำนวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการรับซื้อ
อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล
หรือบุคคลที่มีการให้ผลประโยชน์
ตอบแทนการรับซื้อดังกล่าว

นายอภัย กล่าวว่า ทางคณะ
กรรมการได้ตั้งข้อสังเกตในประเด็น ดังนี้
ต่างๆ อาทิ 1. การดำเนินการโครงการที่
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้
แก่เกษตรกร กับโครงการสร้างมูลค่ากัน

กันชนๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหาร
จัดการ หมุนเวียน และระบายของ
ภาครัฐ โดยแยกจากกันให้ชัดเจนเป็น
คนละโครงการ 2. โครงการที่มีวัตถุประสงค์
ด้านการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
นั้น ควรดำเนินการโดยการชดเชยรายได้
ให้แก่เกษตรกรโดยตรง มากกว่าวิธีการ
เพิ่มราคารับซื้อจากเกษตรกร ทั้งนี้เห็น
ควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ
เท็จจริงในกรณีต่างๆ ที่พบข้อสังเกตใน
ความบกพร่องเป็นกรณีไป